

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมาย ปักราช	ประธานสภา อบต.	มาย ปักราช	
๒	นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์	รองประธานสภา อบต.	จิระศักดิ์ จันทนศักดิ์	
๓	นายยุพิน วงศ์อะทะ	ส.อบต.หมู่ ๑	ยุพิน วงศ์อะทะ	
๔	นายศรีมูล ตุ่นแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๑	ศรีมูล ตุ่นแก้ว	
๕	นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว	ส.อบต.หมู่ ๒	อรพิน วงศ์หน่อแก้ว	
๖	นายประกอบ อินปัญญา	ส.อบต.หมู่ ๔	ประกอบ อินปัญญา	
๗	นายอินจันทร์ อินตา	ส.อบต.หมู่ ๕	อินจันทร์ อินตา	
๘	นายถาวร หลักแหลม	ส.อบต.หมู่ ๕	ถาวร หลักแหลม	
๙	นายณัฐนนท์ ลาภมา	ส.อบต.หมู่ ๖	ณัฐนนท์ ลาภมา	
๑๐	นายสมคิด ทิศตา	ส.อบต.หมู่ ๖	สมคิด ทิศตา	
๑๑	นายเทียนชัย ทวีสาร	ส.อบต.หมู่ ๗	เทียนชัย ทวีสาร	
๑๒	นางกัญญา กันเอียด	ส.อบต.หมู่ ๘	กัญญา กันเอียด	
๑๓	ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	เลขานุการสภา อบต. / ปลัด อบต.	ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายทองคำ วงศ์แก้วมูล ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ ๘ (ลาการประชุม)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์	นายก อบต.	ศุภร์ ไทยธนสุกานต์	
๒	นางณัฐิยา อูปกิจ	รองนายก อบต.	ณัฐิยา อูปกิจ	
๓	นายสมพงษ์ ตันหนองดู่	รองนายก อบต.	สมพงษ์ ตันหนองดู่	
๔	นางสาวบุษราคัม แจ่มหมื่นเครือ	เลขานุการ นายกฯ	บุษราคัม แจ่มหมื่นเครือ	
๕	นางศิริพร เครือวงศ์	หน.สำนักปลัด	ศิริพร เครือวงศ์	
๖	นายสมหมาย เป็งขวัญ	ผอ.กองช่าง	สมหมาย เป็งขวัญ	
๗	นายสุวิชัย ศรีปินตา	ผอ.กองคลัง	สุวิชัย ศรีปินตา	
๘	นางกนิษฐา ชื่อสัจจงพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กนิษฐา ชื่อสัจจงพงษ์	
๙	นางวิลาวรรณ พุทธิธรรม	นักทรัพยากรบุคคลฯ	วิลาวรรณ พุทธิธรรม	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น.ว่าที่ ร.อ.ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เข้าประจำที่ในห้องประชุม พร้อมแจ้งจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่มาลงชื่อเข้าประชุม จำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงผู้ทรงเกียรติ, คณะผู้บริหาร และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกหนังสือพร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมให้ท่านล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภา อ.บ.ต.มาประชุม ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม โดยมี ท่าน ทองคำ วงศ์แก้วมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ ๘ ได้ลาการประชุม ผมขอเปิดการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัยเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

- อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง-

ประกาศอำเภอแม่เมาะ

เรื่อง เรียกประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความจำเป็นต้องขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด เพื่อประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ที่ต้องพิจารณาตามหนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ ลป๗๔๙๐๑/๐๒๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

นายอำเภอแม่เมาะ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศเรียกประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ตั้งแต่วันที่๒๐- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔มีกำหนดไม่เกิน๑๑ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) นายพนมพร ตัญญาศ

นายอำเภอแม่เมาะ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้อ่าน ประกาศอำเภอแม่เมาะเรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สมาชิกอบต.บ้านดงและผู้ทรงเกียรติได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ กระผมขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในครั้งนี้ คงเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในชุดนี้ เนื่องจาก ได้มีมติคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบตามร่างแผนดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันศุกร์ที่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่๑๑ ถึงวันศุกร์ที่๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงทุกท่าน และคณะผู้บริหาร และข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ได้ทำงานร่วมกันมาเกือบระยะเวลา ๘ปีและขออวยพรให้ท่านที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งขอให้ท่านจงโชคดี ได้รับการเลือกตั้งทุกท่านครับ

๒.ขอแสดงความยินดีกับราษฎรบ้านหัวฝายหมู่๑,บ้านดงหมู่๒, บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่๗และ บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่๘ ที่ได้จับฉลากแปลงที่ดินจัดสรรให้ราษฎรผู้อพยพ๔หมู่บ้านตำบลบ้านดง ที่ใช้อาคารเอนกประสงค์อบต.บ้านดง เป็นสถานที่จับฉลากในวันที่ ๒๐-๒๑กันยายน๒๕๖๔ จากนั้นไปก็จะดำเนินการจัดทำบัญชีทยอยจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับราษฎรต่อไปขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันต่อสู้ผลักดันการอพยพ๔หมู่บ้านตำบลบ้านดง จนมาถึงใกล้จะสำเร็จจุล่งแล้ว

มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดส่งบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ให้กับท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านแล้วเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงรับรองรายงานการประชุมหากสมาชิกสภา อบต.ท่านใดประสงค์แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใด ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ ขอให้ชด้อยค่า ในรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม ครบ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยสามัญ สมัยที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

การยื่นกระทู้ถามต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๒ และข้อ๙๔ โดยเคร่งครัด ในวันนี้ไม่มีผู้ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใดดังนั้นจึงผ่านระเบียบ วาระนี้ไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่๔ลำดับที่ ๔.๑ การขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียดครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับหนังสือจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ที่ มท.๕๕๑๑๐-๒๒/๔๕๒ลงวันที่๖ สิงหาคม ๒๕๖๔เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการในบริเวณพื้นที่

อพยพคหู่บ้านตำบลบ้านดงโดยสรุปรายการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ลำปาง ดังนี้

๑. ท่อ s และ HDPE ขนาด ๑๐๐-๒๒๕ มม. ป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๓๕.๕๗ ตารางวา

๒. สถานีผลิตน้ำหน่วยบริการบ้านดง สถานีสูบน้ำแรงต่ำและแพสูบน้ำ ป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ จังหวัด ลำปาง ขนาดพื้นที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๘ .๗๙ ตารางวา

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ลำปาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครี

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอคุณนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้เสนอญัตติในการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา ลำปาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และก่อนที่ท่านสมาชิก อ.บ.ต. จะอภิปรายผมขอให้เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าวขอเชิญครี

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับการอนุญาตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของ รัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในการเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือกำลังอยู่ ระหว่างการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ต่อไปได้ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๒. หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๒.๔๒ /๘๔๘๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอย้าย เวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต

๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใน เขตป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ ประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทำระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่ อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำขอออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมทำหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคำขอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป

หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ได้รับคำขอตามข้อ ๖ ให้เสนอคำขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเวียนแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้กรมทราบ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบป.ส. ๑๘ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสอบสภาพป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในสี่สิบห้าวัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักท้องที่ทราบ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำความเข้าใจ พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรงไปยังกรมภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน

ข้อ ๙ พื้นที่ที่จะประกาศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- (๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้
- (๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล
- (๔) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์

(๕) ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายหรือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงซึ่งมีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ในพื้นที่ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการประกาศตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

หมวด ๓ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง

ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้

(๑) คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

(๓) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ

(๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ

(๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บ้านนั้นตั้งอยู่

(๗) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย

(๘) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี

(๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

(๑๐) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม

(๑๑) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๑๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้วขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถามได้ ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ในเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านดงว่าสมาชิกสภาอบต. ท่านใดเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ/อนุมัติ จำนวน ๑๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ จำนวน- เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อบ.ต)

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภาอบต.บ้านดง มีมติเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาอบต.ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อบ.ต

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่๔ ลำดับที่ ๔.๒การขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับหนังสือจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ที่เอ็นที บณ.๓.๑(ลป)/๑๓๗๔ ลงวันที่๓๑สิงหาคม ๒๕๖๔เรื่อง ขอเอกสารความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ได้ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยางและป่าแม่ฮางเพื่อติดตั้งเสาสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยกึ่งไร้จุด๒ ขนาดเนื้อที่ ๐-๐-๐๒ ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พิกัด(UTM) E๕๗๕๗๐๘.๓๗N๒๐๓๗๗๙๒.๒๖ เพื่อให้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่และเส้นทางมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้เสนอญัตติในการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓และก่อนที่ท่านสมาชิก อ.บ.ต.จะอภิปรายผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าวขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้

๑.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับการอนุญาตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทุกกรณีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หรือกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ โดยผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการต่อไปได้ และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ต่อไป ทั้งนี้ให้พิจารณาเฉพาะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้แล้วหรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน๑๘๐วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

๒.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๐๒.๔๒ / ๘๔๘๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอย้ายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาต

๓. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่

ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พื้นที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่น ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ทำยระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ

เมื่อได้รับคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับคำขอลงใบบรรจุคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของคำขอและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ

ในกรณีที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขอลงนามไว้ในบันทึกนั้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสาม ให้เจ้าหน้าที่คืนคำขอพร้อมทำหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคสี่ ตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติหรือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่กิจกรรมหรือโครงการใดต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนยื่นคำขอ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ว่าผู้ยื่นคำขอจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน

ข้อ ๗ หน่วยงานของรัฐต้องใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์และโครงการที่ปรากฏตามประกาศเท่านั้น หากมีความจำเป็นจะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือวัตถุประสงค์และโครงการที่ระบุไว้ในประกาศหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้จังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่เพื่อทราบและให้จังหวัดพิจารณาเสนอกรมต่อไป

หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ข้อ ๘ เมื่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด ได้รับคำขอตามข้อ ๖ ให้เสนอคำขอดังกล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักท้องที่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในยี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งวันแต่มีเหตุจำเป็นไม่อาจตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดให้กรมทราบ

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง รายงานผลการตรวจสอบสภาพป่าตามแบบ ป.ส. ๑๘ ทำยระเบียบนี้ พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการตรวจสอบสภาพป่านั้นต่อจังหวัดหรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนดภายในสิบห้าวัน พร้อมสำเนาแจ้งให้ผู้อำนวยความสะดวกที่ทราบ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบพิจารณาและทำความเข้าใจ พร้อมรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานเสนอโดยตรงไปยังกรม ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน

ข้อ ๙ พื้นที่ที่จะประกาศ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่เป็นพื้นที่ป่าซึ่งอยู่ระหว่างการใช้ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการป่าไม้
- (๒) ไม่ขัดกับมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มาตรการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนและมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ หรือผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดไว้
- (๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือพื้นที่แกนกลาง (Core Area) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑล
- (๔) ไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความสำคัญและมีความโดดเด่นควรแก่การอนุรักษ์
- (๕) ไม่ขัดกับมาตรการที่กำหนดในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงหรือประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖) ไม่ขัดกับมาตรการที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นพื้นที่สงวนคุ้มครอง และอนุรักษ์กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์แต่มีวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงซึ่งมีความจำเป็นและไม่อาจหลีกเลี่ยงไปใช้พื้นที่อื่นได้ และเป็นกิจกรรมที่สามารถควบคุมผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด

ข้อ ๑๐ เงื่อนไขที่แนบท้ายประกาศให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้พื้นที่ปฏิบัติเพิ่มเติม ให้ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายประกาศ

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการประกาศตามระเบียบนี้แล้ว ให้อธิบดีพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ

หมวด ๓ เอกสารประกอบการขออนุญาตและการรับรอง

ข้อ ๑๒ เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้

- (๑) คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- (๒) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าทำประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการดำเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- (๓) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ
- (๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ
- (๕) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพื้นที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ

(๖) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่

(๗) กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรืออื่น ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบสำหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย

(๘) รายงานเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นที่มากกว่าสี่ไร่)ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ปลัดกระทรวงหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วแต่กรณี

(๙) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

(๑๐) หากเป็นพื้นที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พื้นที่ของผู้ใช้พื้นที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม

(๑๑) กรณีการขอใช้พื้นที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๑๒) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้วขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือซักถามได้ ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในญัตติการขอความเห็นชอบเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา อบต.เสนอ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ แล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ในเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านดงว่าสมาชิกสภาอบต. ท่านใดเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - เห็นชอบ/อนุมัติ | จำนวน ๑๑ เสียง |
| - ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ | จำนวน - เสียง |
| - งดออกเสียง | จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภา อ.บ.ต) |

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าสภา อบต. บ้านดง มีมติเห็นชอบให้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีสมาชิกสภาอบต. ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภา อ.บ.ต

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๕

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง อบต.บ้านดง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.แม่เมาะ) จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง(โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนงบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภา อบต.บ้านดง ด้วยนั้น บัดนี้ ได้ รับแจ้งจาก กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน และขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้าน ในการขอความเห็นชอบ จาก สภา อบต.บ้านดง เพื่อนำเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.แม่เมาะ) ต่อไป ขอเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สรุปลงโครงการของแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ สมาชิก อบต.บ้านดง ได้รับทราบ ครับ

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอนำเรียนสรุป โครงการแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านหัวฝาย หมู่ ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการเผ่าระวังหมอกควันไฟป่า
 - ๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าว
 - ๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนนำอยู่หมู่บ้านสะอาด
 - ๔ โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน
 - ๕ โครงการซ่อมแซมโรงน้ำดื่มในชุมชน
 - ๖ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง
 - ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/อส.
 - ๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้าน ลดพุง ลดโรค
 - ๙ โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.และประชาชนเรื่องโรคต่างๆตามฤดูกาล
 - ๑๐ โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
 - ๑๑ โครงการอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
 - ๑๒ โครงการอบรมการทำน้ำพริกต่างๆ
 - ๑๓ โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
 - ๑๔ โครงการลานวัด ลานบุญ
 - ๑๕ โครงการส่งเสริมอาชีพ (หัตถกรรมและจักสาน) ผู้สูงอายุ
 - ๑๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง
 - ๑๗ โครงการเด็กและเยาวชนรักษารักษา จิตอาสา คู่คุณธรรม
 - ๑๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คานา
 - ๑๙ โครงการจัดหาที่เลี้ยงสัตว์
 - ๒๐ โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง
 - ๒๑ โครงการตำรวจบ้าน/อส.
 - ๒๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร
 - ๒๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
 - ๒๔ โครงการจัดซื้อเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน
 - ๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างเชื่อม
 - ๒๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างปูน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านดง หมู่ ๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ๒ โครงการเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน
 - ๓ โครงการวางระบายน้ำทุ่งบ่อแย้
 - ๔ โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล
 - ๕ โครงการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า
 - ๖ โครงการสมทบทุนสร้างวิหาร
 - ๗ โครงการปรับปรุงรางน้ำสายทุ่งตะวันตกและบ้านใหม่อพยพ
 - ๘ โครงการส่งเสริมอาชีพ (ปลูกผักสวนครัวกินได้, ไม้ยืนต้น)

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชาคมบ้านดง หมู่ ๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๙ โครงการขุดลอกอ่างทุ่งบ่อแย้
 - ๑๐ โครงการสร้างห้องน้ำสุสาน
 - ๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องครัว (อพยพ)
 - ๑๒ โครงการขยายไฟสาธารณะสายทุ่งบ่อแย้ (ต่อ)
 - ๑๓ โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว
 - ๑๔ โครงการจัดหาหินคลุก

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชาคม บ้านท่าสี่ หมู่ ๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการพัฒนาป่าพื้นที่ชุมชน
 - ๒ โครงการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชาคมบ้านจำปุย หมู่ ๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการก่อสร้างเมรุ
 - ๒ โครงการทำแนวกันไฟ/เผ่าระวังไฟป่า
 - ๓ โครงการจัดซื้อขี้เถ้าหมักปุ๋ย (ค่ายประคูผา)
 - ๔ โครงการแปรรูปหน่อไม้
 - ๕ โครงการจัดซื้อเครื่องครัว (บ้านห้วยตาด)
 - ๖ โครงการสร้างโรงครัว (บ้านห้วยตาด)
 - ๗ โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากทางบ้านจำปุย-บ้านปงผักหละ
 - ๘ โครงการสร้างหอเสื่อบ้าน (ปงผักหละ)
 - ๙ โครงการซ่อมแซมอาคารรับรอง (ค่ายประคูผา)
 - ๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่องครัวประกอบพิธีทางศาสนา
 - ๑๑ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ตอยอด)
 - ๑๒ โครงการทำถนนการเกษตรเข้าสู่สายแม่ทุ-ห้วยตาด-ปงผักหละ

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านกลาง หมู่ ๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|---|
| ๑ | โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนา |
| ๓ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในชุมชน |
| ๔ | โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการทอผ้ากะเหรี่ยงกลุ่มสตรี |
| ๖ | โครงการจัดซื้อชุดพละ,ชุดพื้นเมือง,ทีวี |
| ๗ | โครงการปรับปรุงชะลอความเร็วถนนในหมู่บ้าน |
| ๘ | โครงการสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่น |
| ๙ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา |
| ๑๐ | โครงการรทสวัสดิการชุมชน |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| ๑๒ | โครงการซ่อมแซมที่สาธารณชนชุมชน |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านแม่ล้าน หมู่ ๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|--|
| ๑ | โครงการชุดบ่อบาดาล |
| ๒ | โครงการทำแนวกันไฟ |
| ๓ | โครงการจัดการขยะชุมชน |
| ๔ | โครงการต่อเติม/ซ่อมแซมศาลาเก็บของ |
| ๕ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโบสถ์คริสตจักร |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร |
| ๗ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาสังคม |
| ๘ | โครงการซ่อมแซมสะพานวัด |
| ๙ | โครงการจัดซื้อหออกระจายข้าวพร้อมติดตั้งเสาประจำโบสถ์และสำนักสงฆ์ |
| ๑๐ | โครงการต่อเติมอาคาร/ศาลาเก็บของประจำหมู่บ้าน |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนน คสล.เข้าสำนักสงฆ์ |
| ๑๒ | โครงการชุดลอกบ่อปลาเดิมเพื่อใช้ในประโยชน์ในชุมชน (โดยใช้แรงงานคนในชุมชน) |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงบริเวณรอบโบสถ์ |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๑๕ | โครงการเสียงตามสายคริสตจักร |
| ๑๖ | โครงการรื้อถอนหออกระจายข้าวเก่าของหมู่บ้าน |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์ ศสมช. |
| ๑๘ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและสุขภาพ |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านแม่ส้าน หมู่ ๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑๙ โครงการก่อสร้างบ้านพักรับรองโบสถ์
 - ๒๐ โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน
 - ๒๑ โครงการก่อสร้างโรงงานสำนักสงฆ์
 - ๒๒ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแม่ส้าน
 - ๒๓ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการป้องกันหมอกควันไฟป่า
 - ๒ โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บ้านใหม่)
 - ๓ โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (บ้านใหม่)
 - ๔ โครงการก่อสร้าง ศสมช. (บ้านใหม่)
 - ๕ โครงการงานปาร์วาสกรรม
 - ๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต สายบ้านนางแสงจันทร์
 - ๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประปาหมู่บ้าน
 - ๘ โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (บ้านใหม่)
 - ๙ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
 - ๑๐ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
 - ๑๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
 - ๑๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรม อส.
 - ๑๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม.

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว (พื้นที่อพยพ)
 - ๒ โครงการสืบชะตาหมู่บ้าน
 - ๓ โครงการอบรมการดำเนินวิถีชีวิตใหม่
 - ๔ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดในชุมชน
 - ๕ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่ม อสม.
 - ๖ โครงการจัดการครุภัณฑ์ในชุมชน (ขนย้าย)
 - ๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อส.
 - ๘ โครงการเผ่าระวังหมอกควันไฟป่าและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๙ โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิต/บรรจุภัณฑ์
 - ๑๐ โครงการอบรมให้ความรู้ในการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์
 - ๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
 - ๑๒ โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๑๓ โครงการธรรมะนำพาชีวิต
 - ๑๔ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๑๕ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - ๑๖ โครงการส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว
 - ๑๗ โครงการส่งเสริมการออม
 - ๑๘ โครงการชุดลอกเหมือง (หัวไร่-ปลายนา)
 - ๑๙ โครงการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
 - ๒๐ โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว
 - ๒๑ โครงการเยาวชนรู้ทันยาเสพติด
 - ๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
 - ๒๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนแม่บท
 - ๒๔ โครงการอบรมศักยภาพหมู่บ้าน
 - ๒๕ โครงการอบรมศักยภาพสตรี
 - ๒๖ โครงการป้องกันโรคโควิด
 - ๒๗ โครงการเกษตรแปลงใหญ่
 - ๒๘ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
 - ๒๙ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
 - ๓๐ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวย ATK
 - ๓๑ โครงการตำรวจบ้าน
 - ๓๒ โครงการตลาดชุมชน
 - ๓๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

โครงการดำเนินการโดย อบต.บ้านดงปี ๒๕๖๕

๑. โครงการจัดซื้อถังน้ำบรรเทาภัยแล้งบ้านหัวฝาย
๒. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านหัวฝาย
๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งบ่อแย้
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าทุ่งบ่อแย้
๕. โครงการก่อสร้างลำเหมืองทุ่งตะวันตก
๖. โครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี่
๗. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยโป่งแครง
๘. โครงการขยายไฟแรงต่ำ จำปุย-ห้วยตาด
๙. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจำปุย
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกลาง
๑๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง

- ๑๒.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านแม่สำน
- ๑๓.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สำน
- ๑๔.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทุ่งนา-ประปาหนองบอม
- ๑๕.โครงการขยายเขตติดตั้งไฟกิ่งสาย ประปาหนองบอม-ทุ่งนางประกายแก้ว
- ๑๖.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งนางเลื่อม เหลาจำปา-ประปาหนองบอม
- ๑๗.โครงการขยายเขตประปา อบต. เข้าหมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และสายทุ่งนาหนองบอม
- ๑๘.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายร้านอดิศักดิ์-นางนางเลื่อม เหลาจำปา
- ๑๙.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอันแน่นสายทุ่งนาหนองบอม-สวนนายย้วน-อ่างห้วยหลวง
- ๒๐.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาคม-ทุ่งนายวริช -สามแยก
- ๒๑.โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งนายสมพร-สามแยกบ้านนายอุทิศ อุปแดง
- ๒๒.โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของบ้านหัวฝายหลายทุ่ง(บ้านอพยพใหม่)
- ๒๓.โครงการบริหารจัดการเศษหินตามอำนาจหน้าที่ อบต.
- ๒๔.โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านท่าสี่ ม.๓

โดยทั้งนี้ได้แจกจ่ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให้สมาชิก อบต.ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอแล้ว ก่อนที่จะลงมตินั้นตามข้อ ๗๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวน
เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการ
ประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
ดงจำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
จำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้าน
บาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓)
ประจำปี ๒๕๖๕ของแต่ละหมู่บ้าน และขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตามที่ได้เสนอมานี้ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน ๑๑ เสียง
	ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน - เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.)

โดยให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่ฝ่ายผู้บริหาร(นายก อ.บ.ต.) สามารถพิจารณาเลือกได้จากแผนพัฒนา อ.บ.ต.หรือใน ข้อบัญญัติ อ.บ.ต.หรือตามนโยบายผู้บริหาร(นายก อ.บ.ต.) หรือ ในแผนของหมู่บ้าน หรือที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการโดยให้นำมาแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับทราบในภายหลัง

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ประชุมมติเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง(โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓)ประจำปี ๒๕๖๕ ของแต่ละหมู่บ้าน และขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตามที่ได้เสนอมา และให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่ฝ่ายผู้บริหาร(นายก อ.บ.ต.) สามารถพิจารณาเลือกได้จากแผนพัฒนา อ.บ.ต.หรือใน ข้อบัญญัติ อ.บ.ต.หรือตามนโยบายผู้บริหาร(นายก อ.บ.ต.) หรือ ในแผนของหมู่บ้าน หรือที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการโดยให้นำมาแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับทราบในภายหลัง รายละเอียดดังนี้

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕ จากการประชาคมบ้านหัวฝาย หมู่ ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า
- ๒ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมหอกระจายข่าว
- ๓ โครงการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนนำอยู่หมู่บ้านสะอาด
- ๔ โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน
- ๕ โครงการซ่อมแซมโรงน้ำดื่มในชุมชน
- ๖ โครงการส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง
- ๗ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/อส.
- ๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้าน ลดพุง ลดโรค
- ๙ โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.และประชาชนเรื่องโรคต่างๆตามฤดูกาล
- ๑๐ โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน
- ๑๑ โครงการอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
- ๑๒ โครงการอบรมการทำน้ำพริกต่างๆ
- ๑๓ โครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
- ๑๔ โครงการสถานวัด ลานบุญ
- ๑๕ โครงการส่งเสริมอาชีพ (หัตถกรรมและจักสาน) ผู้สูงอายุ
- ๑๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง
- ๑๗ โครงการเด็กและเยาวชนรักษารักษิติน จิตอาสา คู่คุณธรรม
- ๑๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดำนา
- ๑๙ โครงการจัดหาที่เลี้ยงสัตว์

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านหัวฝาย หมู่ ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๒๐ โครงการจัดซื้อเครื่องอัดฟาง
 - ๒๑ โครงการตำรวจบ้าน/อส.
 - ๒๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร
 - ๒๓ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
 - ๒๔ โครงการจัดซื้อเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน
 - ๒๕ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างเชื่อม
 - ๒๖ โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่างปูน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านดง หมู่ ๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
 - ๒ โครงการเปลี่ยนท่อประปาในหมู่บ้าน
 - ๓ โครงการวางระบายน้ำทุ่งบ่อแยม
 - ๔ โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดตามฤดูกาล
 - ๕ โครงการส่งเสริมเพาะเห็ดนางฟ้า
 - ๖ โครงการสมทบทุนสร้างวิหาร
 - ๗ โครงการปรับปรุงรางน้ำสายทุ่งตะวันตกและบ้านใหม่อพยพ
 - ๘ โครงการส่งเสริมอาชีพ (ปลูกผักสวนครัวกินได้, ไม้ยืนต้น)

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านดง หมู่ ๒ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๙ โครงการขุดลอกอ่างทุ่งบ่อแยม
 - ๑๐ โครงการสร้างห้องน้ำสุสาน
 - ๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่องครัว (อพยพ)
 - ๑๒ โครงการขยายไฟสาธารณะสายทุ่งบ่อแยม (ต่อ)
 - ๑๓ โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว
 - ๑๔ โครงการจัดหาหินคลุก

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านท่าสี่ หมู่ ๓ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการพัฒนาป่าพื้นที่ชุมชน
 - ๒ โครงการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านจำปุย หมู่๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|---|
| ๑ | โครงการก่อสร้างเมรุ |
| ๒ | โครงการทำแนวกันไฟ/เฝ้าระวังไฟฟ้า |
| ๓ | โครงการจัดซื้อขุมนเฉลิมพระเกียรติฯ (ค่ายประจักษ์) |
| ๔ | โครงการแปรรูปหน่อไม้ |
| ๕ | โครงการจัดซื้อเครื่องครัว (บ้านห้วยตาด) |
| ๖ | โครงการสร้างโรงครัว (บ้านห้วยตาด) |
| ๗ | โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากทางบ้านจำปุย-บ้านปางผักหละ |
| ๘ | โครงการสร้างหอเสื่อบ้าน (ปางผักหละ) |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมอาคารรับรอง (ค่ายประจักษ์) |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้อเครื่องครัวประกอบพิธีทางศาสนา |
| ๑๑ | โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ต๋อยอด) |
| ๑๒ | โครงการทำถนนการเกษตรเข้าสู่สายแม่ทุ-ห้วยตาด-ปางผักหละ |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านกลาง หมู่๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|---|
| ๑ | โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนา |
| ๓ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในชุมชน |
| ๔ | โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการทอผ้ากะเหรี่ยงกลุ่มสตรี |
| ๖ | โครงการจัดซื้อชุดพละ, ชุดพื้นเมือง, ทีวี |
| ๗ | โครงการปรับปรุงชะลอความเร็วถนนในหมู่บ้าน |
| ๘ | โครงการสนับสนุนวิทยากรท้องถิ่น |
| ๙ | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา |
| ๑๐ | โครงการรณสวัสดิการชุมชน |
| ๑๑ | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| ๑๒ | โครงการซ่อมแซมที่สาธารณชนชุมชน |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมชาวบ้านแม่สำน หมู่ ๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|--|
| ๑ | โครงการชุดบ่อบาดาล |
| ๒ | โครงการทำแนวกันไฟ |
| ๓ | โครงการจัดการขยะชุมชน |
| ๔ | โครงการต่อเติม/ซ่อมแซมศาลาเก็บของ |
| ๕ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโบสถ์คริสตจักร |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร |
| ๗ | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาสังคม |
| ๘ | โครงการซ่อมแซมสะพานวัด |
| ๙ | โครงการจัดซื้อหอกกระจายข้าวพร้อมติดตั้งเสาประจำโบสถ์และสำนักสงฆ์ |
| ๑๐ | โครงการต่อเติมอาคาร/ศาลาเก็บของประจำหมู่บ้าน |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนน คสล.เข้าสำนักสงฆ์ |
| ๑๒ | โครงการชุดลอกบ่อปลาเดิมเพื่อใช้ในประโยชน์ในชุมชน (โดยใช้แรงงานคนในชุมชน) |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงบริเวณรอบโบสถ์ |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน |
| ๑๕ | โครงการเสียงตามสายคริสตจักร |
| ๑๖ | โครงการรื้อถอนหอกกระจายข้าวเก่าของหมู่บ้าน |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศูนย์ ศสมช. |
| ๑๘ | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและสุขภาพ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างบ้านพักรับรองโบสถ์ |
| ๒๐ | โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างโรงทานสำนักสงฆ์ |
| ๒๒ | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านแม่สำน |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ ๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- | ลำดับ | ชื่อโครงการ |
|-------|--|
| ๑ | โครงการป้องกันหมอกควันไฟป่า |
| ๒ | โครงการติดตั้งเสียงตามสาย (บ้านใหม่) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ (บ้านใหม่) |
| ๔ | โครงการก่อสร้าง ศสมช. (บ้านใหม่) |
| ๕ | โครงการงานปารีวาสกรรม |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีต สายบ้านนางแสงจันทร์ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประปาหมู่บ้าน |
| ๘ | โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (บ้านใหม่) |
| ๙ | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ |

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุมบ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ ๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑๐ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเยาวชน
 - ๑๑ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน
 - ๑๒ โครงการสนับสนุนกิจกรรม อส.
 - ๑๓ โครงการสนับสนุนกิจกรรม อสม.

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๑ โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว (พื้นที่อพยพ)
 - ๒ โครงการสืบชะตาหมู่บ้าน
 - ๓ โครงการอบรมการดำเนินวิถีชีวิตใหม่
 - ๔ โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดในชุมชน
 - ๕ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กลุ่ม อสม.
 - ๖ โครงการจัดการครุภัณฑ์ในชุมชน (ขนย้าย)
 - ๗ โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อส.
 - ๘ โครงการเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่าและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

- ลำดับ ชื่อโครงการ
- ๙ โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลผลิต/บรรจุภัณฑ์
 - ๑๐ โครงการอบรมให้ความรู้ในการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์
 - ๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
 - ๑๒ โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 - ๑๓ โครงการธรรมะนำพาชีวิต
 - ๑๔ โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๑๕ โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - ๑๖ โครงการส่งเสริมการปลูกผักริมรั้ว
 - ๑๗ โครงการส่งเสริมการออม
 - ๑๘ โครงการชุดลอกเหมือง (หัวไร่-ปลายนา)
 - ๑๙ โครงการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
 - ๒๐ โครงการป้องกันโรคระบาดในนาข้าว
 - ๒๑ โครงการเยาวชนรู้ทันยาเสพติด
 - ๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
 - ๒๓ โครงการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนแม่บท
 - ๒๔ โครงการอบรมศักยภาพหมู่บ้าน
 - ๒๕ โครงการอบรมศักยภาพสตรี

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดงประจำปี ๒๕๖๕
จากการประชุม บ้านหัวฝายหลายทุ่ง หมู่ ๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ชื่อโครงการ

- ๒๖ โครงการป้องกันโรคโควิด
- ๒๗ โครงการเกษตรแปลงใหญ่
- ๒๘ โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
- ๒๙ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
- ๓๐ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวย ATK
- ๓๑ โครงการตำรวจบ้าน
- ๓๒ โครงการตลาดชุมชน
- ๓๓ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

โครงการดำเนินการโดย อบต.บ้านดงปี ๒๕๖๕

๑. โครงการจัดซื้อถังน้ำบรรเทาภัยแล้งบ้านหัวฝาย
๒. โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านหัวฝาย
๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งบ่อแย้
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าทุ่งบ่อแย้
๕. โครงการก่อสร้างลำเหมืองทุ่งตะวันตก
๖. โครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี่
๗. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยโป่งแครง
๘. โครงการขยายไฟแรงต่ำ จำปุย-ห้วยตาด
๙. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านจำปุย
๑๐. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านกลาง
๑๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกลาง
๑๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านแม่สำน
๑๓. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สำน
๑๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทุ่งนา-ประปาหนองบอม
๑๕. โครงการขยายเขตติดตั้งไฟกิ่งสาย ประปาหนองบอม-ทุ่งนนางประกายแก้ว
๑๖. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งนนางเลื่อม เหลาจำปา-ประปาหนองบอม
๑๗. โครงการขยายเขตประปา อบต. เข้าหมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ และสายทุ่งนาหนองบอม
๑๘. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกสายร้านอดีตศักดิ์-นนางเลื่อม เหลาจำปา
๑๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอันแน่นสายทุ่งนาหนองบอม-สวนนายย้วน-อ่างห้วยหลวง
๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาคม-ทุ่งนายนายวิรัช -สามแยก
๒๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งนายนายสมพร-สามแยกบ้านนายอุทิศ อุปแดง
๒๒. โครงการก่อสร้างศาลาเก็บของบ้านหัวฝายหลายทุ่ง(บ้านอพยพใหม่)
๒๓. โครงการบริหารจัดการเศษหินตามอำนาจหน้าที่ อบต.
๒๔. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านท่าสี่ ม.๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ **ญัตติ** ขอความเห็นชอบรับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบล บ้านดง(โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง อบต.บ้านดง กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จะสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการพัฒนาตำบลบ้านดง (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ให้แก่อบต.บ้านดงและทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านดงโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สภา อบต.บ้านดง และสภา อบต.บ้านดงได้มีมติในการประชุมสภา อบต. บ้านดง ในคราวการประชุม สมัยสามัญ สมัย๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ฝ่ายผู้บริหาร(นายก อบ.ต.) สามารถพิจารณาเลือกได้จากแผนพัฒนา อ.บ.ต.หรือใน ข้อบัญญัติ อ.บ.ต. หรือ ในแผนของหมู่บ้าน หรือที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านได้เสนอขอโดยให้นำมาแจ้งรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับทราบในภายหลัง นั้น บัดนี้ ได้ รับแจ้ง จาก กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน ได้เสนอโครงการจากการทำประชาคมหมู่บ้าน และของอบต. บ้านดง ในการขอความเห็นชอบและแจ้งให้ สภา อบต.บ้านดง เพื่อรับทราบต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สรุปโครงการของแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้สมาชิก อบต.บ้านดง ได้รับทราบ ครับ

ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเรียนสรุป โครงการแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ดังนี้

สรุปสถานะโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตำบลบ้านดง งบประมาณ หมู่บ้านละล้าน ๒๕๖๔

หมู่ ๑ บ้านหัวฝาย

- ๑.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลุ่มแม่บ้าน
- ๒.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัยโควิด
- ๓.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
- ๔.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำขนม
- ๕.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

หมู่ ๒ บ้านดง

๑. โครงการซ่อมแซมเมรุ งบประมาณ ๑๓๖,๘๐๐ บาท
๒. โครงการต่อเติมท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมสระรับน้ำทิ้ง (โรงผลิตน้ำดื่ม) งบประมาณ ๑๒๕,๔๐๐ บาท
๓. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทุ่งบ่อแยะ บ้านดง ม.๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการซ่อม สร้าง บ้านผู้ยากไร้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการเผ่าระวังไฟฟ้าและหมอกควันบ้านดง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๓ บ้านท่าสี่

๑. โครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี่ (งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการซ่อม สร้าง บ้านผู้ยากไร้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๔ บ้านจำปุย

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านจำปุย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บ้านจำปุย ม.๔ งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท

หมู่ ๕ บ้านกลาง

๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโบสถ์ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้อถังน้ำต้านภัยแล้ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการลดปัญหาหมอกควันไฟป่า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๖ บ้านแม่สำน

๑. โครงการปรับปรุงกำแพงกันดิน งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องปริ้นเตอร์)
๓. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ประจำโบสถ์

หมู่ ๗ บ้านสวนป่าแม่เกาะ

๑. โครงการธนาคารต้นไม้ บ้านสวนป่าแม่เกาะ ม.๗ ตำบลบ้านดง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่างสร้างบ้าน บ้านสวนป่าแม่เกาะ ม.๗ ตำบลบ้านดง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องครัวของหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เกาะ ม.๗ ตำบลบ้านดง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว เสียงตามสายในหมู่บ้าน (พื้นที่อพยพ) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้าน งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท
๖. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ของหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๘ บ้านหัวฝายหลายทุ่ง

๑. โครงการจัดการวัสดุครุภัณฑ์ในหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดแรก งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
๓. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดสอง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
๔. โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดสาม งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

**สรุปสถานะโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตำบลบ้านดง ปี ๒๕๖๔ สัดส่วน อบต.บ้านดง
กรอบงบประมาณ ๑๒ ล้านบาท/ปี**

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก (บ้านจำปุย-บ้านแม่สำน) และสามแยกไปบ้านแม่กำ บ้านแม่สำน
งบประมาณ ๑,๒๑๑,๒๐๐ บาท
๒. โครงการวางท่อประปา PE หนองคอแดง-หนองมน งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำห้วยแม่เกาะ งบประมาณ ๖๗,๖๐๐ บาท
๔. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายซุ่มประตูหมู่บ้าน) บ้านสวนป่าแม่เกาะ งบประมาณ ๒๙๘,๕๕๐ บาท
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่าแม่เกาะ หมู่ ๗ งบประมาณ ๔๕๙,๗๕๐ บาท
๖. โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าสี่ ม.๓ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗. โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด-บ้านกลาง บ้าน หมู่ที่ ๕ งบประมาณ
๙๐๙,๗๐๐ บาท

๘. โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด –บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๘๕๐ บาท
๙. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกหนองคองแดง บ้านสวนป่าแม่เมาะ งบประมาณ ๕๐๘,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บ้านจำปุย ม.๔ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
๑๑. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ สายทุ่งบ่อแย้ บ้านดง ม.๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๒ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านดง
- ๑๓.โครงการจัดซื้อตู้แสดงผลิตภัณฑ์สินค้า อบต.บ้านดง
๑๔. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗
- ๑๕.โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านดง
- ๑๖.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดเพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน อบต.บ้านดง

โดยทั้งนี้ได้แจกจ่ายรายละเอียดโครงการและหนังสือให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ครับ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดเสนอ

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ผมขอความเห็นชอบรับทราบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามที่ได้เสนอมา โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ/รับรอง	จำนวน ๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ/ไม่รับรอง	จำนวน -	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑	เสียง (ประธานสภา อบต.)

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับทราบ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและการพัฒนาตำบลบ้านดง (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง) นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท (ตามบันทึกข้อตกลง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓) ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ของแต่ละหมู่บ้านและขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตามที่ได้เสนอมา รายละเอียดดังนี้

หมู่ ๑ บ้านหัวฝาย

- ๑.โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลุ่มแม่บ้าน
- ๒.โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยประสบภัยโควิด
- ๓.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
- ๔.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำขนม
- ๕.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน

หมู่ ๒ บ้านดง

- ๑.โครงการซ่อมแซมเมรุ งบประมาณ ๑๓๖,๘๐๐ บาท
- ๒.โครงการต่อเติมท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมสระรับน้ำทิ้ง (โรงผลิตน้ำดื่ม) งบประมาณ ๑๒๕,๔๐๐ บาท
- ๓.โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งบ่อแย้ บ้านดง ม.๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการซ่อม สร้าง บ้านผู้ยากไร้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควันบ้านดง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๓ บ้านท่าสี่

- ๑.โครงการก่อสร้างศาลาวัดท่าสี่ (งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก) งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการซ่อม สร้าง บ้านผู้ยากไร้ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๔ บ้านจำปุย

- ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านจำปุย งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บ้านจำปุย ม.๔ งบประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท

หมู่ ๕ บ้านกลาง

- ๑.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโบสถ์ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการจัดซื้อถังน้ำต้านภัยแล้ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการลดปัญหาหมอกควันไฟฟ้า งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๖ บ้านแม่सान

- ๑.โครงการปรับปรุงกำแพงกันดิน งบประมาณ ๒๒๑,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเครื่องปริ้นเตอร์)
- ๓.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ ประจำโบสถ์

หมู่ ๗ บ้านสวนป่าแม่เมาะ

- ๑.โครงการธนาคารต้นไม้ บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.๗ ตำบลบ้านดง งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่างสร้างบ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.๗ ตำบลบ้านดงงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการจัดซื้อเครื่องครัวของหมู่บ้าน บ้านสวนป่าแม่เมาะ ม.๗ ตำบลบ้านดง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว เสียงตามสายในหมู่บ้าน (พื้นที่อพยพ) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ๕.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำของหมู่บ้าน งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท
- ๖.โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ) ของหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

หมู่ ๘ บ้านหัวฝายหลายทุ่ง

- ๑.โครงการจัดการวัสดุครุภัณฑ์ในหมู่บ้าน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒.โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดแรก งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดสอง งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท
- ๔.โครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยในชุมชน (อส.) งดสาม งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

สรุปสถานะโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตำบลบ้านดง ปี ๒๕๖๔ สัดส่วน ๑๒ ล้านบาท/ปี

- ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก (บ้านจำปุย-บ้านแม่ส้าน) และสามแยกไปบ้านแม่กำ บ้านแม่ส้าน งบประมาณ ๑,๒๑๑,๒๐๐ บาท
- ๒.โครงการวางท่อประปา PE หนองคองแดง-หนองมน งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท
- ๓.โครงการขุดลอกเปลี่ยนทางน้ำห้วยแม่เมาะ งบประมาณ ๖๗,๖๐๐ บาท
- ๔.โครงการขยายไหล่ทาง คสล. (สายซุ่มประตูหมู่บ้าน) บ้านสวนป่าแม่เมาะ งบประมาณ ๒๙๘,๕๕๐ บาท
- ๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗ งบประมาณ ๔๕๙,๗๕๐ บาท
- ๖.โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านท่าสี่ ม.๓ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๗.โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยตาด-บ้านกลาง บ้าน หมู่ที่ ๕งบประมาณ๙๐๙,๗๐๐ บาท
- ๘.โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยตาด -บ้านแม่ส้าน บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๘๕๐ บาท
- ๙.โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกหนองคองแดง บ้านสวนป่าแม่เมาะ งบประมาณ ๕๐๘,๐๐๐ บาท
- ๑๐.โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บ้านจำปุย ม.๔งบประมาณ ๔๕,๐๐๐บาท
- ๑๑.โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟสาธารณะ สายทุ่งบ่อแย้ บ้านดง ม.๒ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๒.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฐมพยาบาล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านดง
- ๑๓.โครงการจัดซื้อตู้แสดงผลิตภัณฑ์สินค้า อบต.บ้านดง
- ๑๔.โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ ๗
- ๑๕.โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบของ อบต.บ้านดง
- ๑๖.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดเพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน อบต.บ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.)

นายมาย ปักราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๔.๔เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.) ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.)ดังรายละเอียดดังนี้

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้รับแจ้งจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.)งานสวนป่าแม่เมาะตามหนังสือที่ ทส.๑๔๐๘.๗๑๐/๓๖๖ ลงวันที่๒๐กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขอรับเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ คืน เนื่องจากตรวจสอบพบว่าการคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินหมวดราคาประเมินต่อ ตารางวา คิดอัตราประเมิน ในปี ๒๕๖๓ และ๒๕๖๔ ในอัตราที่แตกต่างกัน จึงขอคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนจำนวน ๖๑,๕๒๓.๖๓บาท(หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)เนื่องจากเสียภาษีเกินกว่าที่จะเสียตามมาตรา ๕๔ วรรคสองแห่ง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บ้านดงได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและชำระระเบียบกฎหมายแล้ว ปรากฏว่า จะต้องคืนภาษีรวมทั้งดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๑๔๗.๙๖บาท(หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)ให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อป.)

งานสวนป่าแม่เกาะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔)พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๙๖ (๒) การถอนคืนเงินภาษีภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการถอนคืนเงินภาษีภายหลังปีงบประมาณที่รับเงินรายรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๖ (๒) เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๑๔๗.๙๖บาท(หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) เพื่อจ่ายคืนให้กับถอนคืนรายรับ เพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) จึงนำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อโปรดพิจารณา ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่ได้นำเสนอญัตติและชี้แจงรายละเอียด การขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.)และก่อนที่ท่านสมาชิกสภา อ.บ.ต. บ้านดง จะอภิปรายผมขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงชี้แจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาญัตติดังกล่าว ขอเชิญครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้ารับการประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ การถอนคืนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ

ข้อ ๙๔กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ภายใน กำหนดอายุความ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖

ข้อ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามข้อ ๙๔ ให้ตรวจสอบและมีสาระสำคัญ ดังนี้ (๑) เหตุผลความจำเป็นในการถอนคืน เงินรายรับที่นำส่งเป็นเงินรายรับที่นำส่งแล้ว (๒) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น หลักฐานแสดงการยกเลิกการ จัดซื้อจัดจ้าง คำขอคืนเงินค่าซื้อเอกสาร หนังสือแจ้งให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการละเมิด เป็นต้น

ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑)ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงินรายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น

(๒)ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

จึงนำเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อโปรดทราบครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ตามที่เลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายแล้วขอเชิญสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พิจารณา หรือผู้ใด มีประเด็น สอบถาม หรือสงสัยได้โปรดเสนอความเห็นหรือ ชักถาม ได้ ครับ

นายมาย ปีกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอ

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เสนอ หรือเพิ่มเติมแล้ว ก่อนที่จะลงมติตามที่ขอ ๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ดังนั้นขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงตรวจสอบนับจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ศรีนันชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุม ครับ

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงจำนวน ๑๒ ท่านครบองค์ประชุมกระผมขอมติที่ประชุมสภา อบต.บ้านดงว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๑๔๗.๙๖บาท(หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ/อนุมัติ	จำนวน ๑๑ เสียง
ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.)

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมถอนคืนรายรับเพื่อจ่ายคืนให้แก่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๑๔๗.๙๖บาท(หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์)โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยกมือเห็นชอบ ๑๑ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือคณะผู้บริหารท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอในวาระอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญครับ

นายเทียนชัย ทวีสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหมู่ที่ ๗

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายเทียนชัย ทวีสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหมู่ที่ ๗กระผมมีเรื่องเกี่ยวกับถนนสายเลียบบคลอง ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่ประชาชนใช้สัญจร และขณะนี้เกิดปัญหาดินสไลด์กีดขวางการจราจร กระผมขอสอบถามว่ามีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ถนนสายดังกล่าวกลับมาใช้สัญจรได้เป็นปกติเช่นเดิมได้หรือไม่ครับ

นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายศุภร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ และทีมงานการไฟฟ้าทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุน พิจารณาข้อราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลบ้านดงในระยะเวลาที่ผ่านมา และกระผมขอเรียนชี้แจงรายละเอียดในเรื่องที่ ท่านเทียนชัย ทวีสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหมู่ที่ ๗ได้สอบถามในที่ประชุม ซึ่งทาง กฟผ. มีกำหนดการดำเนินการ

ปรับปรุงถนนสายเลียบบคลองโดยการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตโดยจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ถนนได้ และทาง กฟผ. รับประกันเรื่องความปลอดภัย โดยจะไม่ให้รถบรรทุกหนักวิ่งผ่านถนนสายดังกล่าวอีกและหลังจากเกิดอุบัติเหตุดินสไลด์ลงบนถนนในครั้งแรกที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติจังหวัดลำปางได้มีการเสนอให้ตัดถนนทางเล็กรจำนวน ๔ เส้นทาง เพื่อเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางรองในอนาคต ซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงมากน้อยเพียงใดครับ

นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการเกิดดินสไลด์ลงบนถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อน และเนื่องจากเกิดปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ หากสภาฯ หมดวาระไปแล้ว ต้องขอฝากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสานต่อในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ และกระผมขอเสนออีก ๒ ประเด็น ดังนี้

- ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลประชาชน ซึ่งขณะนี้ในช่วงที่มีโรคระบาด ภัยธรรมชาติ อุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านดง กระผมจึงจะขออนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนในการประสานงานแจ้งเหตุต่าง ๆ ในระหว่างที่การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ
- ประเด็นกลุ่มไลน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ในระหว่างที่การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ กระผมขอเสนอให้ยังคงกลุ่มไลน์ดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อใช้เป็นช่องทางแจ้งข่าว ประสานงานต่าง ๆ ครับ

นายถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ กระผมมีเรื่องเกี่ยวกับถนนบนดอยที่ชำรุด ซึ่งเป็นถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและยังอยู่ในช่วงรับประกัน กระผมขอสอบถามทางกองช่างว่าขณะนี้ดำเนินการคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายสมหมาย เป็งขวัญ ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายสมหมาย เป็งขวัญ ผู้อำนวยการกองช่างขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่านถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ ได้สอบถามในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแล้ว แต่ช่วงนี้ฝนตกหนักจึงไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมถนนได้ ต้องรอฝนหยุดตกก่อนผู้รับจ้างจึงจะสามารถดำเนินการได้ครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่านถาวร หลีกแหลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๕ ได้สอบถามในที่ประชุม กรณีการซ่อมแซมถนนบนดอยที่ชำรุด โดยทาง อบต. จะจัดทำหนังสือชี้แจง ส่งถึงผู้ใหญ่บ้านทราบว่าได้มีการดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมถนนแล้ว แต่ติดปัญหาฝนตกหนัก ความชื้นสูง ซึ่งคาดว่าประมาณหลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมถนนได้ครับ และอีกประเด็น กระผมขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร ประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมา ส่วนหลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซึ่งระเบียบกำหนดให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นงานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่หากเป็นงานนโยบายใหม่อาจจะต้องรอคณะบริหารและสมาชิกสภาฯ ชุดใหม่พิจารณาและกระผมจะต้องปฏิบัติหน้าที่อีกตำแหน่งคือเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต. ซึ่งทั้งสองตำแหน่งดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางในช่วงที่มีการเลือกตั้งในส่วนของกลุ่มไลน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กระผมในฐานะเป็นผู้อำนวยความสะดวก การเลือกตั้ง อบต. ขออนุญาตออกจากกลุ่มไลน์ดังกล่าวในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ครับ แต่หากมีปัญหา ภายในชุมชน

สามารถประสานงานเพื่อแจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้ครับ หรือหากต้องการปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สามารถสอบถามมาได้ โดยกระผมยินดีให้คำปรึกษาตามกรอบที่กฎหมายกำหนดครับและขอให้ผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งระมัดระวังในการดำเนินการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการหาเสียง การแจ้งข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบกฎหมายการเลือกตั้ง

นายนิพล อัครวิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคราพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผม นายนิพล อัครวิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ กระผมมีความยินดีที่มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในครั้งนี้ กระผมมีเรื่องเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม กระผมคิดว่าก่อนที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหมดวาระ โดยก่อนที่จะถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ ควรจะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานชั่วคราวเพื่อดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ในระหว่างที่การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ เช่น ปัญหาดินสไลด์ การก่อสร้างถนน เป็นต้นครับ

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคราพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่านนิพล อัครวิวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ได้เสนอในที่ประชุมว่าทาง อบต. ขอหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและ กฟผ. ว่าจะขอจัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชั่วคราว ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้หรือไม่ เพื่อให้คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการเลือกตั้งครับ

นางณัฐยา อุปกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคราพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางณัฐยา อุปกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดิฉันมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูหนาว ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะชัดเจนและเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านฝุ่น ควัน ภัยแล้ง ดิฉันจึงอยากเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนระหว่างการเลือกตั้ง จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ได้หรือไม่

ว่าที่ร้อยเอกชัยทัศน์ ศรีนันทชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงที่เคราพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนชี้แจงประเด็นที่ท่านณัฐยา อุปกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้เสนอในที่ประชุมว่าหากสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่ ๒ ประเด็น คือ

๑. ทาง อบต. จะประสานเจ้าหน้าที่ กฟผ. เพื่อมาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับดินสไลด์ลงบนพื้นที่ถนน
๒. พิจารณาเลือกแนวทางการดำเนินงาน ระหว่างการมอบหมายให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนในระหว่างที่มีการเลือกตั้ง จนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ หรือจะพิจารณาให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ซึ่งต้องให้อำเภอแม่เมาะเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งครับ

นายมาย ปิกราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือคณะผู้บริหารเสนอ

นายมาย ป็กราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงหรือผู้บริหารใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล รวมถึงผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน ให้การสนับสนุนกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณท่านปลัดชัยทัศน์ ศรีนันทชัย ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณครับ ผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยเอก

(ชัยทัศน์ ศรีนันทชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอรพิน วงศ์หน่อแก้ว)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๒/ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายจิระศักดิ์ จันทนศักดิ์)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๓/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางกัญญา กั้นเอี้ย)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง หมู่ที่ ๘/กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายมาย ป็กราช)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง